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Fyrirspurn um umhverfislöggjöf varðandi vatnsinntak frá 
straumvatni 

Til ríkisstjórna Norðurlanda 

Það væri Danmörku afar gagnlegt að skiptast á reynslu um það hvaða sérstöku kröfur 
eru gerðar til hugtaksins „samfelldni“ í umhverfislöggjöf annarra norrænna landa um 
vatnsinntak frá straumvatni. 

Í Danmörku hafa umhverfisstofnanir sett kröfur um að á engum tímapunkti ársins megi 
nýta meira en helming af sumarvatnsrennsli (grunnflæði) straumvatns til t.d. 
vatnsaflsvirkjana. 

Það væri mjög gagnlegt að læra af nágrönnum okkar um hvernig þeir leysa áskoranir við 
að uppfylla kröfur í vatnsrammatilskipun ESB um „samfelldni“ við vatnsaflsvirkjanir. 

Með hliðsjón af þessu eru eftirfarandi spurningar bornar fram: 

- Ráðherrann er beðinn um að skýra, hvernig eru kröfur 
vatnsrammatilskipunarinnar um „samfelldni“ við vatnsaflsvirkjanir innleiddar? 
Þar á meðal, hvaða sérstöku kröfur eru gerðar til hugtaksins „samfelldni“ í 
umhverfislöggjöf landsins um vatnsinntak frá straumvatni?  

- Ráðherra er beðinn um að skýra hvort ferðir fiska séu mældar í hverju ferli 
vatnsaflsvirkjana eða hvort almennar kröfur séu gerðar um skiptingu vatns sem 
er notað til vatnsafls og vatns sem rennur í hringrás? Ef svo er, hvaða almennu 
kröfur eru gerðar um dreifingu vatns milli vatnsafls og straumvatns? Loks er 
beðið um útskýringar á því hvernig metið sé að í hverri einstakri hringrás hafi 
verið sköpuð „samfelldni“.  
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